



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1389 20 tháng 2 năm 2022

Khai thông

*Khai thông trí tuệ mình hành tiến
Giải phần ô trược tự hiểu hiền
Tự hành tự thức thăng hoa tốt
Trí tuệ phân hành tự đạt duyên*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1995

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Tại sao tu hành vẫn còn thắc mắc?*
- 2) Muốn thành tâm thì phải làm sao?*
- 3) Trời chứng tâm thì tự mình hiểu được thế nào?*
- 4) Vui hành là sao?*
- 5) Càng tu lại càng thấy nghiệp chướng đang ẩn tàng trong thân kinh khối óc tại sao?*
- 6) Thiên Giới xa cách ngàn trùng làm sao về đến nơi được?*
- 7) Hôm nay bước vào thêm cuối năm, mọi người đang nao nức, chuẩn bị cho một mùa Giáng Sinh sắp đến, sống trong hy vọng và hy vọng tại sao?*

1) 25-11-95

Hỏi: Tại sao tu hành vẫn còn thắc mắc?

Đáp: Thưa làm người ai ai cũng có tánh tham từ lúc chào đời cho đến chết, càng tu càng cảm thấy mình chưa vói tới đâu cả, cho nên vẫn còn thắc mắc, nếu dốc lòng dày công tu thiền thì chỉ có chăm chỉ hành pháp là xong, sẽ không còn thắc mắc và tự mình tiến tới siêu giác và thanh tịnh

Kệ:

*Thực hành khai triển tự mình mình
Chẳng có lời thôi chẳng bực mình
Thử thách tình đời là phải có
Giữ tâm thanh tịnh rõ hành trình*

2) 26-11-95

Hỏi: Muốn thành tâm thì phải làm sao?

Đáp: Thưa muốn thành tâm thì phải tự dần thân tu học và thực hành trong chu trình tiến hóa, lâu dần sẽ biến thành một tập quán tốt, hướng về tâm linh, hăng say trong mùi đạo mà tự mình cảm thức

Kệ:

*Chẳng còn quyến luyến bên ngoài động
Tự sửa tự tu chẳng tiếc mong
Keo kiết không còn nay biến mất
Tự bi rộng mở chẳng cầu mong*

3) 27-11-95

Hỏi: Trời chứng tâm thì tự mình hiểu được thế nào?

Đáp: Thưa Trời chứng tâm, thì sau giờ thiền tự cảm thấy bộ đầu nhẹ nhàng và thông suốt, chứng minh luồng điện của đại bi có ban chiếu, tâm thức rất ổn định, biết tưởng nhớ đến Trời Phật, trước khi ngủ tự động niệm Phật sẽ có giấc ngủ rất an lạc, chẳng còn lo âu bất cứ một việc gì.

Kệ:

*Chẳng còn loạn động chẳng còn ghi
Trí ý thanh bình tiến hợp thì
Điện lực dồi dào qui tịnh giới
Cảm minh thiên địa tự mình đi*

4) 28-11-95

Hỏi: Vui hành là sao?

Đáp: Thưa chấp nhận thực hành từ việc nhỏ cho đến việc lớn, thông suốt sẽ được an vui, làm đề thức, phục vụ đề tiến, chịu nhịn nhục thực hành thì mọi việc sẽ được tốt ở tương lai. Người tu thiền thì phải nhịn nhục thực hành đứng đắn pháp môn thì sẽ đạt được kết quả tốt

Kệ:

*Tinh vi phát triển tự sanh tồn
Hôn vía phân minh chẳng ác ôn
Bóp méo sự thật gây tội ác
Bình tâm thực hiện tự mình ôn*

5) 29-11-95

Hỏi: Càng tu lại càng thấy nghiệp chướng đang ẩn tàng trong thân kinh khối óc tại sao?

Đáp: Thừa càng tu càng rõ rệt nghiệp chướng ẩn tàng trong xác, gọi là nghiệp tâm. Mờ mịt không rõ chính phần hồn gọi là nghiệp tâm. Cương quyết tham thiền nhập định thì mới có cơ hội tự giải lần lần đi tới chỗ trong sáng thì mới tự dứt được nghiệp chướng và tự quán thông hành đạo của chính mình, sẽ không còn sự u mê chằng chịt nữa

Kệ:

*Biết mình thật sự tự khai thông
Chẳng có si mê chẳng nói vòng
Tiến hóa không ngừng tâm tự thức
Về Trời thanh nhẹ chẳng cầu mong*

6) 30-11-95

Hỏi: Thiên Giới xa cách ngàn trùng làm sao về đến nơi được?

Đáp: Thừa nếu có tâm hướng về đó sẽ có cơ hội về đến nơi, niềm tin vững chắc, thì sẽ có cơ hội về bên giác thanh nhẹ vô cùng tận sáng choang không có mây may ô trược, hoàn toàn thoát tục.

Kệ:

*Tiến thân cũng bởi do mình tạo
Pháp giới môn huân tự bước vào
Thẳng tiến về Trời tâm đạt đạo
Thanh quang sáng chói hợp muôn màu*

7) 1-12-95

Hỏi: Hôm nay bước vào thềm cuối năm, mọi người đang nao nức, chuẩn bị cho một mùa Giáng Sinh sắp đến, sống trong hy vọng và hy vọng tại sao?

Đáp: Thừa cuộc sống chậm chạp tại mặt đất, ai ai cũng muốn có ngày được nghỉ ngơi, sau cuộc chạy đua của cuộc sống cực nhọc, tưởng Chúa thanh nhẹ, qui hội nhẹ nhàn và được cứu độ. Người tu thiền thực hiện hành thiền đêm đêm thanh tịnh và thông suốt hơn người không chịu thiền

Kệ:

*Giải tỏa nghiệp tâm chẳng có phiền
Quý thương Trời Phật tự giao liên
Chiều sâu chơn lý qui thành mối
Chẳng có buồn phiền tự mình yên*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Biển Cairns

*Thuyền trôi sóng vỗ từ hồi
Uyển chuyển hành trình chỉ tiến thôi
Mặc cho gió thổi sóng nhồi
Dựng xây thanh nhẹ xa xôi chẳng còn
Cần khôn vũ trụ đường mòn
Dững hành đến đích chẳng còn chờ trông
Chẳng còn sợ sệt phập phồng
Thanh bình tái hội đến còn đất duyên
Biển xanh cát trắng nối liền
Chung vui tận hưởng tình duyên đất Trời
Ánh quang sáng chói hợp thời
Giúp hiền khỏe mạnh rõ Trời hóa sanh
San hô xuất hiện đẹp xinh
Tự nhiên cấu trúc duyên hình độ tâm
Tự mình bơi lội thì thâm
Long Vương hải sản âm thầm dựng xây
Hòa bình có cảnh thế này
Cá vui chung lội vui vầy cảm giao
Hiện ra đủ sắc đủ màu
Cơ trời sắp đặt chung nhau thực hành.*

*Kính bái,
Lương Sĩ Hằng*

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

THỰC HÀNH CHÁNH GIÁC

Cabramatta, ngày 25-11-1984 (tiếp theo)

Cho nên khi mà chúng ta tu thiền rồi chúng ta mới thấy rằng Cần khôn Vũ trụ thượng trung hạ đều bảo tồn, giữ tiến thăng. Mà chúng ta không bảo tồn, không giữ làm sao tiến thăng. Đó, lo tranh chấp người này người kia người nọ. Đó là cũng hư cái thần thức. Mà lo thanh tịnh trì niệm thì cái thần thức nó mới trụ. Cho nên cái kỹ thuật tu học là rất đơn giản, nó trụ nó mới có cơ hội lập hạnh, mà phân tán là không có cơ hội lập hạnh. Càng tu càng sân si, càng tu càng ác độc vì nó yếu hèn, tham muốn thì nó mới là ác độc. Tui thấy tui nghèo là tui phải tham. Mà tui thấy tui đầy đủ tui sống với cả Cần khôn Vũ trụ tui đâu cần tham. Tui thiếu cái gì? Tối hậu quan trọng của tui là hơi thở, mà hơi thở tui có rồi, tui

giữ hay là không. Khi các bạn đã tiêu hao về tinh lực rồi các bạn thấy cái hơi thở các bạn nó yếu lắm rồi, nó khác, nó yếu lắm, không thể giúp các bạn làm cái gì hết trời, đầu óc không suy nghĩ được. Mà các bạn giữ rồi các bạn thấy lúc nào các bạn cũng đầy đủ có thừa ban bố cho người khác, giúp đỡ cho người khác. Càng trụ càng thanh cao, càng trụ hòa hợp với Thiên Địa Nhân hướng thượng thì lúc đó mới trụ tâm thực sự chiếu hóa, hòa hợp bên trên thì hồi quang phản chiếu mới thấy rõ cái hào quang trong tâm tâm chúng ta có. Ngay bộ đầu chúng ta có. Chúng ta mới nhận định giá trị của sự vô cùng, sự thanh nhẹ, sự tươi đẹp hòa hợp, sự thanh lọc. Các bạn trụ rồi thì bất cứ các bạn đi đâu các bạn thanh lọc. Hào quang bộ đầu của các bạn mà trụ rồi thì lúc nào các bạn thấy cũng có cơ hội sửa mình, có cơ hội hóa giải, có cơ hội cứu khổ ban vui. Lúc nào các bạn thấy cũng rõ rệt như vậy.

Cho nên chúng ta không trụ được tinh khí thần thì không mong gì tu. Mà các bạn càng tiêu hao tinh khí thần thì xung danh tu và thiếu tu. Chúng ta tu phải thực hành để kiểm điểm cái giá trị cần thiết là những món gì đối với cơ thể, món gì đối với tâm linh. Đó, cái cơ thể chúng ta cần được thanh khí điều hòa luôn luôn thường trực 24/24 con người nó mới khỏe mạnh. Rồi tinh khí thần trụ linh điển nó mới xuất nhập dễ dãi, nó mới hòa hợp với cả Càn khôn Vũ trụ mới học hỏi tới vô cùng.

Cho nên tôi rất có duyên lành ở kỳ này đến xứ Úc với các bạn và mong các bạn nên sớm thức giấc đồng hành trở về với chính mình. *Các bạn quên ngoại cảnh, nuôi dưỡng tâm thức thì sự tiến hóa càng ngày càng nhanh.* Cho nên tôi khuyên mọi người nên trì niệm Nam mô A Di Đà Phật và vun bồi ý chí sáng suốt trên đỉnh đầu để khai mở tâm linh là con đường tự giải thoát cho chính mình. Càng ngày các bạn càng thực hành các bạn thấy rằng gần các bạn nhiều hơn. Chính các bạn là con người mà ngày hôm nay tu rồi các bạn mới hiểu bạn nhiều hơn, chứ trước kia chưa hiểu đâu. Ăn mặc bảnh bao, tắm rửa sạch sẽ, lang bang ngoài đường, đi đây đi đó chả làm được việc gì. Bày chuyện này, bày chuyện nọ rất cuộc chỉ ôm cái Không thôi. Các bạn tưởng các bạn có cái chuyên môn kiếm được tiền đó rồi các bạn được. Tánh các bạn không sửa thì tiền nó cũng như là rác à. Kiếm được tiền, tánh các bạn được sửa, tâm thân các bạn được an nhẹ. Cái đó mới thấy giá trị. Nếu các bạn không biết sửa lấy bạn thì làm sao các bạn tiến. Các bạn ôm sự khổ sầu buồn tủi vì hưởng ngoại. Biết gia đình là quan trọng nhưng mà cái Thức lại càng quan trọng hơn. Cái Tâm các bạn là quan trọng hơn cái gia đình. Mà bạn không biết vun bồi cái Tâm thì bạn ôm cái gia đình thì các bạn càng lụn bại nữa. Tui phải vì gia đình, tui phải vì này vì kia vì nọ nhưng mà tui không có thức, tui không có sáng suốt thì cái gia đình tui đâu có giá trị nữa. Tui sáng suốt tui mới lập được cái hạnh trật tự và gia cang của tui không bị thua lỗ, càng ngày chậu bông tui càng ngày càng nở vui, càng cung ứng tốt đẹp cho những người ở xung quanh tui. Mới thấy có giá trị.

Tui không lập hạnh làm sao tui hành tiến. Mà muôn hạnh nó nằm đâu? Nó nằm trong chơn tâm. Phải cây, phải cây, phải làm sao cho nó phát triển. Nó lui về dung điểm thanh tịnh nó mới phát triển. Muốn đạt được dung điểm thanh tịnh trong gia cang phải làm cái gì? Phải tha thứ và thương yêu. Cho nên tui thương yêu mà tui không tha thứ là tui độc tài. Tui thương yêu chồng, tui thương yêu con một bước cũng không có xa nhưng mà tui không biết tha thứ. Nó chọc tui tui còn giận. Tui ôm mà tui không tha thứ thì tui là một người tối tăm và làm cho mọi người tối tăm không. *Tui tha thứ thương yêu là tui phải xây dựng tui, tui mới có cái lượng từ bi để tha thứ. Nếu tui không biết xây dựng cho chính tui làm sao tui có cái lượng từ bi tha thứ. Tui không có quân bình làm sao tui tha thứ.* Tui phải xây dựng cho tui không? Tui phải gọt rửa cho tui không? Tui phải dọn dẹp cho trật tự cho chính tui trước hết không? Mà tui thấy rõ sự sai lầm của tui đối với gia cang tui, đối với con em tui, đối với Cha mẹ tui. Có phải như vậy không? Tui không có thể nghe mà tui trách móc một cách sai lầm và nhận định như vậy và bắt người ta làm như vậy. Cái đó là tự mạt nhục mình mà thôi.

Cho nên sửa mình để ảnh hưởng người khác đó là điều phước huệ. Không chịu sửa mình để ảnh hưởng người khác thì vô phước mà không huệ thì con người không có sáng suốt. Rồi đâm ra sân si, chê bai

người khác một cách vô lý mà không chịu sửa mình, tạo cái đường tăm tối cho tâm hồn. Đại sự không làm đi làm tiêu sự. Đó, cho nên ở thế gian kêu bằng tiêu nhân chứ không phải quân tử. Người quân tử phải dụng Trí, chứ không phải dùng hành động mà làm cho hư hỏng tất cả mọi sự việc ở tương lai. Cuộc đời của chúng ta phải chịu gánh vác. Rất nhiều chuyện phải làm chứ không phải đơn giản như những người eo hẹp, tưởng sai và làm sai. Cho nên trong cái gia cang của chúng ta, nếu ta là một người động nhất, trong gia đình người nào cũng đang hoang, thăng hoa làm cho việc sáng suốt đời đời của tâm hồn thì cái gia cang đó nó yên ổn vô cùng. Rất tốt đẹp. Mà nếu có một người điên loạn, lưu manh, sân si thì cái gia cang không thể nào yên. Mười người nhưng mà có một người như vậy là cái gia cang không yên rồi. Chúng ta thấy rõ ! *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Thấy rõ tử sanh!

Người nào cũng muốn làm xếp song thiên hạ, cũng muốn tốt, cũng muốn được sự bảo vệ tuyệt đối! Nhưng mà "làm sao đạt được phân màu tử sanh"! Biết được tử sanh là cái gì? Chỉ có người tu mới thấy rõ tử sanh, trong sanh nó có tử, trong tử nó có sanh, đó là bài học. Bây giờ bạn có chết rồi mà bạn còn thiếu nó, bạn cũng phải luân hồi trở lại để học, học cho hết khóa mới đi. Không có đi ngang xương được! Sự công bằng ở đó, mà bạn có vận động cách mấy, ở sát trong Ông Phật mà nuôi Ông Phật trong bụng rồi rớt cuộc mà tới hồi ngày nào mà bạn bị cái sự sai lầm đó rồi bạn phải chịu thôi! Ông Phật Ông đã cho biết rằng Ông sửa Ông, ông mới có ngày nay, mà bạn không chịu sửa mình bạn thì làm sao mà bạn có ngày nay được? Đó, cho nên không có sự ỷ lại! Phải thực hành bất cứ giá nào, tùy duyên nghiệp của mỗi người; nó đưa đến đâu, chúng ta phải học đến đó. Chúng ta phải học hết tất cả những cái khóa khổ mới đắc đạo được. Các bạn thấy Quan Âm cũng phải chịu khổ, oan ức, đủ thứ, Quan Âm Thị Kính. Thích Ca cũng phải khổ, Thái Tử cũng phải chịu khổ, Jesus Christ cũng phải chịu khổ bạn thấy không? Những vị đó đều hành trong khổ mới thành công, mà nếu bây giờ chúng ta nói cái gì cũng muốn hết, cái gì cũng muốn Bè Trên chúng kiến và giúp đỡ tôi. Cha tôi chết, Ông cũng đem đi lên Trời, anh tôi chết cũng đem đi lên Trời, mẹ tôi chết cũng đem lên Trời, tất cả bao hết tội... Làm sao được? Cái đức hạnh của người đó chưa có, nó phải học bài đó. Chỉ trợ cho mình nếu mình có tâm tu, mình tâm nhẹ, tu, đó! Cũng như bây giờ các bạn đã xét rõ tại sao nhờ Ông Trên lại không được; mà tự hành lại đắc pháp!

(Giác ngộ giờ phút lâm chung 29/8/1979)

Nam Mô A Di Đà Phật
 Nam Mô A Di Đà Phật.
 Nam Mô A Di Đà Phật.

L & E ngày 18.12.1992

Con kính thưa Đức Ông Tâm,
 Con tên H K, I ngụ
 số 4 Khu I ấp Phố dưới xã Liễn Hội.
 Trường, huyện Long Phú. Em Sóc-
 Trăng. Nhân dịp gặp lại ban gửi
 về xử nhà thăm Hai Việt Nam.
 Con mạo muội viết thư này, kính
 xin Đức Ông Tâm cho phép.

Con nhận được Cha giảng Chân lý
 năm 1979 do người anh chuyên dạy và theo
 pháp lý vô vi khoa học Huyền Bí làm cuộc
 hành trình tu học. Con có tìm đến Anh
 Hai Văn Hợp ở Sóc Trăng để được hướng
 dẫn thêm. Trên bước đường tu học con
 vẫn còn thiếu sót rất nhiều làm tri tuệ
 cho bản thân tu học. Thời gian mấy năm
 gần đây con có tiếp giáo rồi bị sự lên
 tông giáo Hoa Hào. Vì vậy ở dưới chân
 núi Sập. Nhân dịp con đi viếng cảnh

chưa thành Hoa ở Long Xuyên. Vì này tên
Phan Quang Sáng (tức Cầu Bơ Sáng) sau
đó vì này có xuống nhà con. qua vài lần
tiếp xúc con có cảm đi với ông Cầu Bơ này
lên mức ông cảm du ngoạn. với trình
đó con quá hấp, vì lòng hiếu học với
tất cả các tôn giáo. Vì cũng thấy vì này
cũng có những lời nói đạo cũng không
có gì hại. Con cũng có ý tìm hiểu.
Vì này cũng cho con biết pháp lý vô vi
khoa học Huyền Bí còn đang hành là
Chánh pháp và là lối đi tốt.
Có lúc lần vì này xuống nhà con và có
tiếp xúc với các người dân có Tâm đạo
đến qui y cho họ. Vì lòng hiếu khách và
ngộ rằng người tu đúng đạo thì cũng có
lòng từ bi với nhau. Tuy vậy con cũng
không thay đổi hành pháp lý vô vi.
Thưa Đức ông Tâm con có nghe người
sai lầm chăng? Con có tới với Đức ông
Tâm chăng? Con có phân thầy phân
bạn chăng? Con vẫn thấy mình trí tuệ
alieu và ít tiếp xúc với các bạn đạo
vô vi. Tuy tâm con vẫn hướng mạnh mẽ
Đức tôn vào sự đại độ của Đức ông Cù

Đức Ông Tam qua các cuốn bằng dạy đạo
Tuy con chẳng được duyên lành gặp lần
nào, nhưng nghe giảng con lại tôn kính
với lòng chân thành và kính yêu -
Vi tu viết sách con vẫn thấy một cơn vô
minh tới rồi nhiều với hồi phát -

Nhờ dịp ban Thừa sẽ đi Đại hội vô
vị tại Hồng Kông vào hạ tuần này. Con
kính hướng về Đại hội và Cầu cho Đức Ông
Tam sống lâu, luôn khỏe mạnh đi đến
đất thiên nhiên các bạn đạo Nam châu
hỗ về với cha lành Vĩnh cửu. Con cố
gắng tu để mong ước có ngày diện kiến
với linh ảnh bằng thấy thật sự cũng
các bạn đi vào Đại Hội vô vị để
cũng đóng góp tạ ơn Phật ân xá
cho con được về tu học. Sự
hiệp mặt hướng lên cao cả Đại Hội
đạt đồng góp nhiều cho mọi người tu học.

Thờ này con nhờ Ban Trị Sự cầu tới Thầy
với lòng yêu kính Tôn Kính. Con mong
sẽ được thầy đặc ân viết riêng cho con
lá thư của thầy dạy bảo vì con còn quá
tối tăm và ngu muội -

Ngày 12/2/1992

L con,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 18/12/92, được biết con đang trên đường truy tầm chơn lý. Cuộc sống hiện tại của con là đã nắm được PLVVKHHB để thực hành và để hiểu nhiều thêm trên đường đi và sự phát triển của tâm linh. Nhân thân nan đặc, pháp nan ngộ, nhưng ngày hôm nay con đã có pháp, và có xác thân, bằng lòng truy tầm chơn lý thì bước đi của con rất vững vàng. Dù cho đi năm non bảy núi đi nữa cũng nằm trong nguyên lý tiến hóa mà thôi. Gặp vị sư nào cũng phải lắng nghe lời chơn lý để truy nghiệm chơn lý, để tiến hóa theo chơn lý, đó là sự thật, chứ không lệ thuộc bởi một trình độ nào chưa tiến hóa cả.

Cần hành pháp nhiều, huệ tâm mới khai, chơn tâm mới tự thức, nguyên lý sanh tồn sẽ không còn bờ ngõ trên đường tu học nữa. Có chạy đi đâu nữa, cũng trong một vòng tiến hóa của càn khôn vũ trụ, nếu không vững tâm dừng chỉ tiến hóa thì không bao giờ có cơ hội giải thoát cả. Trì tâm tu luyện là duy nhất. Vạn sự trên đời là không, chẳng có gì trường tồn cả. Chúng ta đang trong hành trình từ có nghiệp, rồi giải nghiệp về không và trong không cũng sẽ không luôn. Lúc đó, ta mới nhận thức được Như Lai vô sanh của phần hồn. Khi tâm an trí sáng, thì sẽ không còn người, còn Phật - chỉ hòa tan trong ánh sáng đại từ bi, đời đời bất diệt, thì sẽ không bị sanh tử luân hồi ụy hiếp nữa. Nghe chơn lý phải thực hành, lui về thanh tịnh, nhận thức ánh sáng từ bi, nhiên hậu mới hòa hợp với đại từ bi, là thành đạo. Nay chút, mai một chút, liên tục triền miên xây dựng thì kết quả sẽ thành công mỹ mãn ở tương lai. Xác thân có bệnh hoạn, cũng là cơ hội để cảm thông luật Trời, tâm làm thì thân chịu đó thôi. Việc tối cần là tự thức, tự tiến. Không thức là không tiến. Thế gian là bãi trường thi, bao nhiêu sự kích động và thử thách đều xây dựng cho dừng chỉ thăng hoa của khối óc, hầu lui về thanh tịnh và tự ngộ ánh sáng từ bi - đã sắp xếp từ bao nhiêu kiếp. Chuyên chính hành một pháp, đứng đắn đúng theo chiều hướng tiến hóa, thì sẽ được yên vui.

Chúc con vui tiến.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 08, 20-02-2022

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Phân Tách Đồi Đạo

<https://youtu.be/i0GqFjzh7AI>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 4

<https://youtu.be/flfkFfPbtOc>

3. Radio Nam California tuần lễ 08

Chủ đề: Hạnh Phúc - Bí quyết của sự hạnh phúc

<https://youtu.be/OrqW96dOKRg>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát:

Con Sông Có Hai Giòng Nước - Bạch Liên

https://youtu.be/fF1b_a80pDA

Ban video kính mời

BẠN ĐẠO VIẾT

Hemet ngày 16 tháng 2 năm 2022

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Diên Năng

Thưa các bạn: đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm

Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

TRỰC CHỈ

TRỰC CHỈ MỘT ĐƯỜNG THÔNG NẴO CHÁNH

HÀNH THÔNG TÂM ĐẠO TỰ TÂM HÀNH

QUI NGUYÊN GIỀNG MỐI RÕ THANH QUANG

TRỜI BAN MÙI ĐẠO TỰ QUANG HÀNH

Lương Sĩ Hằng

Thưa các bạn:

TRỰC CHỈ là một đường thẳng trên dưới trước sau là một không thay đổi đó gọi là Trật Tự. TÂM LÀ CHÁNH CÒN TÁNH LÀ TÀ. Có câu nói:

TRỰC CHỈ NHƠN TÂM

KIỆN TÁNH THÀNH PHẬT

Như vậy muốn thấy TÂM phải thấy TÁNH muốn thấy Tánh phải nhìn Mặt. Nhìn thấy mặt thì biết được tâm tánh của con người vvv

HÀNH THÔNG TÂM ĐẠO TỰ TÂM HÀNH

Tự tu tự tiến. Thâm tu thâm tu thâm tiến

Không quảng cáo kêu gọi rử rê ai hết

Nhờ vậy mà chúng ta không lo ra, không tham sân không bệnh hoạnh không tưởng tượng trở thành gây
thẳng chơn Chánh nhờ PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN mà thoát bởi thể người hoạnh hoá PHÁP
LÝ không khuyên bạn không giáo huấn về sự làm lành lánh dữ
Cho nên PHÁP LÝ gọi là một vị thuốc của PHẬT truyền ra trừ bệnh Tham Sân Si Ái Ó lo chi là
không hiền lo chi là không hết bệnh
Thật là một vị thuốc Thần Tiên của PHẬT giúp đỡ cho PHÁP LÝ ngày nay mới có
QUI NGUYỄN GIÉNG MỐI RÕ THANH QUANG

Luyện Đạo là xếp bằng ngồi ngay thẳng
Xương sống và bộ đầu TRỰC CHỈ không nên cong vẹo. Mặt thì ngó ngay rồi lim dim dể ngủ cũng
như vị Phật gọi là Định Thần. Trong lúc ấy sẽ phát Mâu Ni Châu và hảo quang. Công Phu dày công
lâu chừng nào tốt chừng nấy
Rồi Mâu Ni Châu ấy lững đững lơ lơ khỏi đầu ta trên không, đợi cho chúng ta công phu lâu ngày thì
các mối ĐIỀN nào là chân tay mình mẩy mặt mày tai miệng mũi mắt. ĐIỀN ấy bay lên kết tụ hội
CỘNG ĐỒNG hình bóng của ta.
Đã có hình dạng xong rồi nhưng chúng ta còn thơ ấu chưa biết đi đứng ăn nói mần ngồi gọi là TIÊN
ĐỒNG. Trong VÔ VI PHÁP nói là ẢNH NHI
phát hiện rồi chúng ta cũng cứ công phu, kể từ đây Ảnh Nhi bản thể ta lên trên không, khỏi bộ đầu, từ
từ khôn ngoan, thấy cảnh BÔNG LAI
Khi chúng ta định thần mà thấy cảnh Bông Lai rồi, thì lo chi là chẳng nên Vị Tiên Phật.
Tới đây PHÁP LÝ được chỉ rõ: Quý Bạn, chúng ta ráng chung sức cùng nhau chọn một con đường
thẳng rằng (TRỰC CHỈ) để đến Thiêng
Đàng hưởng phúc vô cực vô biên.

TRỜI BAN MÙI ĐẠO TỰ QUANG HÀNH

Đến đây xin tạm dừng kính chào các bạn

Quý thương

TB:

TRỰC CHỈ

TINH HUYẾT CỦA TÀ KHÍ CỦA TRỜI
ĐIỀU HOÀ KHÍ HUYẾT THIỆT NHỜ HƠI
DƯỚI LO NẤU ĐÓT CHẶN TỪ KHÁC
TRÊN GIỮ XÔNG RIM CHỤC MỖI THỜI
MƯỢN LẤY CỬA SANH TÌM CỬA TỬ
NƯỞNG CÙNG CƠ BÚT HIỆP CƠ TRỜI
LÀM NGƯỜI XAY TRỞ TRONG HAI LỄ
KHÔNG HỌC ĐẠO THÌ GÁNH NỢ ĐỜI

TÁNH

HỌC ĐẠO CẦN CHUYÊN TỎ TÁNH TÌNH
TỎ TƯỜNG TỐI SÁNG ĐỂ PHÂN MINH
KHI NÀO SÁNG TỎ SANH NHIỀU HUỆ
LÚC LẠI LU MỜ MẮT HẾT LINH
SAO LÚC THUA BẠC MẶT MÈO XẸO
CÒN KHI THẮNG LỚN LẠI TRÒN VĨNH
CÔNG PHU NGỤ Ý TÌM LU SÁNG
TÌM SÁNG TRONG LU RÕ SỰ TÌNH

Bành Chi

CA

Các bạn đạo Vô Vi thân mến,

Tình cờ gặp các clips chỉ dẫn cách tự chữa cho mình qua hình thức day huyết, bấm huyết, xoa bóp thật đơn giản, rõ ràng, ai làm cũng được. Thấy hay quá và có ích cho người, nên xin giới thiệu cùng các bạn đây.

Anh chàng Khải, tác giả các clips này có lẽ là học trò của Thầy Bùi Quốc Châu, đã tự phân ra cách chữa cho từng bệnh, rất dễ mà áp dụng và thực hành.

Với các bạn đạo lớn tuổi, đây là dịp cho chúng ta tự học, tự thực hành cách chữa các bệnh đau nhức thay vì cứ phải nhờ vào thuốc. Mà như các bạn đều biết các thuốc trị đau nhức của Tây Y chỉ đánh lừa cảm giác của người bệnh chứ không thật sự chữa cho hết bệnh.

Các bạn cứ vào xem và tự thử nghiệm, chừng một tuần là biết ra sao liền thôi, rồi làm quyết định là có nên tiếp tục hay không. :-)

<https://www.youtube.com/channel/UC17RVD1aDoPwrr6YzdRaZAw>

Nguyễn Đức Trọng/ VA